



Phú Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2025

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Chương trình “Đồng diễn áo dài và dân vũ” năm 2025

Chương trình “Đồng diễn áo dài và dân vũ” năm 2025 với chủ đề “Hương sắc Phú Yên – Vươn mình, tỏa sáng” là sự kiện chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, và hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng Phú Yên (01/4/1975 – 01/4/2025) và trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và đồng diễn dân vũ do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 01 – 08/3/2025.

Thời gian khai mạc 7h00, ngày 08/3/2025, tại Quảng trường Nghinh Phong, Phường 9, TP Tuy Hòa, Hội LHPN tỉnh Phú Yên.

Thành phần mời tham dự chương trình có các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo thành phố Tuy Hòa; thường trực các Huyện, Thị, Thành Hội và các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt với sự tham gia của 1.050 hội viên, phụ nữ đến từ Hội LHPN 9 huyện thị thành phố, Hội Phụ nữ Lực lượng vũ trang, Hội Nữ doanh nhân và Nữ công nhân viên chức lao động tỉnh tham gia đồng diễn với 3 sắc màu áo dài chủ đạo gồm màu đỏ, màu xanh dương và màu vàng, trong đó hội viên, phụ nữ đến từ thành phố Tuy Hòa là lực lượng tham gia đông nhất (500 người).

Chương trình đồng diễn áo dài và dân vũ trên nền nhạc các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và phụ nữ Việt Nam như: Tôi yêu đất nước Việt Nam, Cô gái mở đường và Em về Phú Yên gắn với dòng chữ “Áo dài đất Phú - rạng rỡ 8/3”, “Tự hào Phú Yên - 50 năm tiến bước”.

Tại Chương trình, Hội LHPN tỉnh cũng trao Quyết định công nhận Hội viên danh dự Hội LHPN Việt Nam cho các cá nhân có tầm ảnh hưởng và đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa để cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, là sân chơi bổ ích của chị em phụ nữ toàn tỉnh, cùng nhau thể hiện sức mạnh đoàn kết và niềm tự hào dân tộc nhân ngày Hội của giới mình.

BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN